
"สุธรรม อยูใ่นธรรม"วเิคราะห์3จี ช้ีควรดีใจมีคนร่วมประมูล เผยโลกมุ่งบอร์ดแบนด ์ไทยเพิ่งข้ึนบนัได 

 

 รองศาสตราจารยสุ์ธรรม อยูใ่นธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย และอดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ให้ความเห็น
ถึงการประมูลคล่ืนความถ่ี 3G ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โดยเฉพาะ
กรณีท่ีมีหลายฝ่ายตั้งขอ้สังเกตวา่ การประมูลคร้ังน้ีอาจเป็นการฮั้วประมูลหรือมีการแบ่ง 

เคก้กนัระหวา่ง 3 บริษทัรายใหญ่ท่ีไดรั้บการประมูลวา่ การประมูลน่าจะไดแ้ค่น้ี เพราะมีคนเขา้มาประมูลเพียง 
3 ราย และการประมูลเป็นไปในลกัษณะเปิดกวา้ง ไม่ไดบ้งัคบัใครเขา้ใครออก เม่ือตลาดมีแค่น้ี คนเขา้มา
ประมูลจึงมีแค่น้ี ไม่ไดมี้การแบ่งเคก้อะไร  
 

"ผมมองวา่เป็นเร่ืองปกติของการขายของท่ีมีผูซ้ื้อแค่ 3 ราย ทุกคนรู้กนัล่วงหนา้เป็นปีแลว้ มีการออก
กฎเกณฑต่์างๆ มีการรับฟังความเห็นมานาน เพราะฉะนั้น เขารู้กนัหมดวา่จะมีการเปิดประมูล 3G ไม่ไดเ้ป็น
ตลาดท่ีเพิ่งเปิดใหม่อยา่งท่ีเขา้ใจกนั บา้นเราเองเสียเครดิตมาเยอะเก่ียวกบัเร่ืองน้ี สุดทา้ยก็เลยมาไดแ้ค่น้ี แต่
ควรดีใจมากกวา่ท่ีมีคนมาร่วมประมูล"รศ.สุธรรมกล่าวและวา่  

 
"เร่ืองน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งฮั้วกนัเลย ฮั้วก็คือโกง ซ่ึงมีเทคนิคหลายอยา่ง กรณีน้ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งโกง 

หรือไม่จ  าเป็นตอ้งเดินเขา้ไปใกลคุ้กเลย ขณะเดียวกนัก็มีแค่ 3 คล่ืน 3 บริษทั มากนัแค่ 3 รายก็รู้กนัอยูแ่ลว้ ซ่ึง
ผมไม่ไดม้องวา่เป็นการฮั้วกนั เพราะทุกรายรู้วา่มีคล่ืนเป็นตวัการันตี ยงัไงก็ไดค้ล่ืนกนัอยูแ่ลว้ การท่ีมีคน
บอกวา่โกงคือการโกงใหไ้ดร้าคาต ่ากวา่ประมูลเหรอ"  
รศ.สุธรรม ยงัมองอีกวา่ การประมูลคร้ังน้ีความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายเท่ากนั (ดีมานด์-ซพัพลาย
เท่ากนั) ไทยโฆษณากบัชาวบา้นมานาน เอกชนท่ีเขาท า เพราะ 3G ใชค้ล่ืนไดห้ลายตวั คือ ใชค้ล่ืน 900, 850 
ก็ได ้1,800 หรือ 2.1 GHz ก็ได ้ส่วนราคาท่ีไดจ้ากการประมูล 41,625ลา้นบาทนั้น ดีมานดเ์ท่ากบัซพัพลาย 
ไม่มีทางสูงหรือต ่า เพราะจ่ายแค่น้ี อยา่ลืมวา่เอกชนลงทุน 3G มาแลว้หลายหม่ืนลา้นบาทใน 2 ปี ท่ีผา่นมา  

 
ผูส่ื้อข่าวถามวา่ หลายกลุ่มออกมาแสดงความเห็นการประมูล 3G ประเทศชาติไม่ไดป้ระโยชน์

เท่าท่ีควรจะได ้รศ.สุธรรม กล่าววา่ มองไม่เห็นประโยชน์กบัการพดูแบบน้ีเลย เพราะการประมูลคร้ังน้ี
เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีหลายๆ คนช่วยกนัร่างข้ึนมา ท าถูกกฎหมายมาโดยตลอด เท่าท่ีเขา้ใจคือ ไม่ใช่การ
ประมูลเหมือนระบบราชการทัว่ไป  

เม่ือถามวา่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย ์ประธานสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาแห่งประเทศไทย(ทีดีอาร์
ไอ) ระบุมูลค่าของเทคโนโลย3ีG ยงัสูงอยู ่แต่ศาสตราจารยด์ร.ถวลิ พึ่งมา อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (สจล.) กลบัเห็นวา่ 3G ก าลงัจะหมดยคุ ราคาลดลงเหลือแค่ 30 เปอร์เซ็นต ์ 
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รศ.สุธรรม กล่าววา่ ราคาลดลงถูกเพราะเห็นวา่ 2G คนอ่ืนลงทุนล่วงหนา้กนัหมดแลว้ คนใหม่จะ
เขา้มาลงทุนเพิ่มก็ไม่ทนั หมายความวา่ การออกแบบของระบบคล่ืนความถ่ีบา้นเราเป็นแบบน้ี เวลาจะเอา
คล่ืนใหม่มาท าใครจะกลา้ลงทุน หากถามวา่จะถูกไปแพงไปลงทุนไปแลว้หลายหม่ืนลา้น ขณะเดียวกนัการ
ประมูลคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ไม่มีใครกลา้เขา้มาทั้งๆ ท่ีเป็นการเปิดประมูลแบบโอเพน่ และกฎระเบียบบา้นเรา
เป็นแบบน้ี เขาไปลงทุน 4G ท่ีอ่ืนไม่ดีกวา่เหรอ คือ เขาเห็นและเขาตดัสินใจไดอ้ยูแ่ลว้ 

 
ผูส่ื้อข่าวถามวา่ ในแง่ของรายได ้ดร.สมเกียรติ ไม่เช่ือวา่กสทช. จะสามารถก าหนดให้

ผูป้ระกอบการลดราคาค่าบริการได ้15-20 เปอร์เซ็นต ์รศ.สุธรรม กล่าววา่ ทั้งหมดน้ีอยูท่ี่เร่ืองของตน้ทุน 
เพราะไม่ใช่สินคา้กระทรวงพาณิชย ์จะไปบอกวา่ตอ้งลดเท่านั้นเท่าน้ีก่ีเปอร์เซ็นต ์ท าไม่ไดห้รอก แต่
สามารถบงัคบัตน้ทุนได ้ถา้ประมูลสูงตน้ทุนสูงค่าบริการก็แพง คือตน้ทุนเท่าไหร่ค่าบริการก็เท่านั้น ถา้
ประมูลแพงกวา่น้ี ก็ไปทบกบัค่าบริการ อยา่ลืมวา่ตน้ทุนค่าบริการ 3G ท่ีถูกมาได ้เพราะเอกชนเขาลงทุนกนั
มาแลว้หลายหม่ืนลา้น ทั้ง 3 ค่าย ฉะนั้น 3G บา้นเราไม่ใช่ตลาดใหม่ เป็นตลาดท่ีโตมาแลว้ มีคนลงทุน
มาแลว้ เม่ือการประมูลไดร้าคาเท่าน้ีก็เป็นเร่ืองปกติ 

 
ท าไมไม่เปิด 4 จีไปเลย? รศ.สุธรรมกล่าววา่ หลายคนไม่เขา้ใจวา่ 2G 3G 4G เป็นบนัไดต่อกนัไป

เร่ือยๆ เพราะตอ้งใช ้2G ในการขยายฐาน 3G แลว้ต่อยอดไปเร่ือยๆ การจะลงทุน 4G ไปเลย ไม่ค่อยมีใครเขา
ท ากนั เพราะใชเ้งินลงทุนมหาศาล ขณะเดียวกนั 4G เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยทีั้งระบบทั้งหมด ไม่ใช่แค่ตวั
คล่ืนอยา่งเดียว เพราะบางทีนกัฎหมายบา้นเราก็ไม่ไดรู้้เร่ืองอะไรเลย  
เม่ือถามวา่ ราคาท่ีประมูลได ้4.5 พนัลา้น ถือวา่คุม้ค่าหรือไม่ เพราะคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ บอกวา่ราคา
กลางควรอยูท่ี่ 6.4 พนัลา้น คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยกล่าววา่ ตอนท่ีอยูก่ทช. ท าวจิยั
ทัว่โลกท่ีประเมินคล่ืนความถ่ี แต่ไม่มีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เพราะการพูดเร่ืองคล่ืนความถ่ีจะเรียกเป็น
ช่วง ช่วงตั้งแต่ขา้งล่างจนถึงขา้งบน และเอาความเส่ียงทั้งหลายมาหกัลงไป ความเส่ียงในท่ีน้ีไม่วา่จะเป็น
ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย หลายๆ ความเส่ียงหกัลดลงไปเร่ือยๆ ฉะนั้น ราคากลางของ 3G ไม่มีราคาท่ีฟัน
ธงแน่นอน เพราะเป็นราคาท่ีพดูเร่ืองความเส่ียงตั้งแต่ขั้นต ่าถึงขั้นสูง บางประเทศไม่มีความเส่ียง อยา่ง
ประเทศองักฤษ เยอรมนี ราคากลางของเขาจึงสูงมาก แต่บา้นเราและหลายๆ ประเทศในเอเชียราคากลางจะ
ต ่า ยิง่คราวน้ีบา้นเราหยดุไปอีก การหกัค่าความเส่ียงก็จะเพิ่มข้ึนอีก 

 
ผูส่ื้อข่าวถามวา่ มีคนมองวา่การประมูล 3G ไม่โปร่งใส มีเงินหล่นในกสทช. ตั้ง 3 พนัลา้น รศ.สุ

ธรรม กล่าววา่ การโกงกนัหรือไม่ ไม่รู้ ตอ้งถามคนขา้งใน ส่วนจะมีโอกาสโกงหรือไม่นั้น มองวา่ การ
ประมูลเป็นแบบเปิดเผย แต่ก็ตอบไม่ไดเ้หมือนกนั คิดวา่การประมูลเดินตามกระบวนการกฎหมาย และใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมูล อยา่ลืมวา่มีคนมาประมูลแค่ 3 ราย จะเอาสูงกวา่น้ีไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มีแค่



คล่ืนเดียวและมีคนมาประมูล 3 ราย อั้นนั้นแหละ ราคาจะออกมาแบบถล่มทลาย แต่คร้ังน้ีมี 3 คล่ืน มีผู ้
ประมูล 3 ราย เลยไดเ้ท่าน้ี 
ล่าสุดมีผูเ้สนอใหย้กเลิกการประมูล 3จีเร่ืองน้ีมีทางออกอยา่งไร รศ.สุธรรม บอกวา่ ถา้ถามในฐานะนกั
กฎหมาย ตอ้งดูท่ีความชอบดว้ยกฎหมาย แน่นอนวา่ การประมูลอาจจะถูกใจบา้งไม่ถูกใจบา้ง แต่ตอ้งดู
ความชอบดว้ยกฎหมายวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ถูกตอ้ง ชอบกฎหมาย หรือการประมูลไม่มีผดิกฎเกณฑ ์ก็
ด าเนินการต่อไป 

ทา้ยท่ีสุดอนาคต 3G จะเป็นอยา่งไร รศ.สุธรรมกล่าววา่ การประมูล 3G เป็นส่วนท าให้บา้นเราข้ึน
บนัได แต่เหนือกวา่นั้นคือการส่ือสารแบบบรอดแบนด(์boardband- การส่ือสารแบบแถบความถ่ีกวา้ง เป็น
ค าท่ีใชท้ั้งในระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกกลุ่มของเทคโนโลยี
ท่ีใชแ้ถบความถ่ีกวา้งในการส่ือสาร หรือใชช่้องสัญญาณส่ือสารขอ้มูลท่ีมีความสามารถในการส่งขอ้มูล
ปริมาณมาก)  

บอร์ดแบนด์เป็นเร่ืองใหญ่มาก เพราะจากการศึกษาทัว่โลกบอกชดัเจนวา่ การส่ือสารบรอดแบนด์
ท าใหป้ระเทศพฒันาเร็วและพฒันาแบบกา้วกระโดด การส่ือสารบรอดแบนดท่ี์ดีก็ไม่ใช่ไวร์เลส (Wireless) 
ไม่ใช่โทรศพัทมื์อถือ การท่ีบา้นเราไม่มีใครท่ีรู้เร่ืองนโยบายอยา่งชดัเจน เลยไม่มีใครลงทุนบรอดแบนดโ์ดย
เฉพาะท่ีเป็นแบบฟีดไลน์ เหลือแต่ไวร์เลสบรอดแบนดห์รือท่ีเรียกวา่อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย
เท่านั้นท่ีจะท าใหบ้า้นเราพฒันาได ้ตรงน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก เพราะอนาคตของโลกเป็นแบบบรอดแบนด์
หมดแลว้  
"สุดทา้ยถา้บา้นเรายงัทะเลาะกนัเร่ืองน้ีต่อไป ก็คงไม่ไดข้ึ้นบนัได หรือคนไทยจะเสียเมืองก็เพราะเร่ืองน้ี
แหละ"รศ.สุธรรมใหค้วามเห็น 
 
บทความจาก 
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